

# ชิกนำประกันภัยจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม

## ‘Healthier Kids for Our Future’ เน้นจุดยืนในการส่งเสริมให้คนไทย การส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี



ชิกนำประกันภัยจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ‘Healthier Kids for Our Future’ เน้นจุดยืนในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

บมจ.ชิกนำ ประกันภัย นำโดย นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งแรกของปี 2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Healthier Kids for Our Future” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิดวงประทีป ย่านคลองเตย เพื่อช่วยส่งเสริมให้น้องๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในกิจกรรมดังกล่าว ชิกนำ ประกันภัย ได้มอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจำนวน 60 ชุดให้กับน้องๆ จากมูลนิธิดวงประทีป โดยกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของชิกนำทั่วโลก คือ การช่วยให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นั้น มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ.ชิกนำประกันภัยกล่าวว่า ‘กิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้แนวคิด ‘Healthier Kids for Our Future’

สามารถช่วยให้พนักงานของชิกนำตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้คนในสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงพันธกิจของชิกนำที่ต้องการช่วยให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น’

‘การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของชิกนำที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ชิกนำจะยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อทำให้สังคมไทยของเราอยู่มาอย่างยั่งยืน’ นายจูเลียนกล่าวเสริม

เกี่ยวกับชิกนำ ประเทศไทย

ชิกนำ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของชิกนำ บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้า

กว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ชิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของชิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิกน่าประเทศไทยได้ที่ [www.cigna.co.th](http://www.cigna.co.th)